

**Mới đây, Na Uy đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech.**



*13 ca tử vong vì gặp tác động phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19 tại Na Uy. Ảnh: AP*

Theo đài Sputnik (Nga), những trường hợp tử vong này đều được ghi nhận là những người cao tuổi, có sức khỏe yếu. Điều này đã khiến Cơ quan Dược phẩm Na Uy kêu gọi nên cân nhắc việc có nên tiêm vaccine cho những người già yếu trước tiên hay không, mặc dù trước đó họ tuyên bố rằng loại vaccine này có “rất ít rủi ro”.

Trong ngày trước đêm Giao thừa, Na Uy đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ngừa bệnh COVID-19 cho người dân nước này. Ông Svein Andersen (67 tuổi), sống tại viện dưỡng lão Ellingsrudhjemmet, đã trở thành người Na Uy đầu tiên thực hiện tiêm chủng. Trên 33.000 người Na Uy cũng đã được tiêm loại vaccine này trong những tuần sau đó.

Trước đó, các chuyên gia cho biết vaccine có thể gây ra các tác động phụ với mức độ nghiêm

trùng khác nhau. Cơ quan Dược phẩm Na Uy đã lập bản đồ những triệu chứng gặp tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine từng xảy ra ở quốc gia này. Tổng cộng có 29 tác dụng phụ được ghi nhận với tử vong đáng báo động.

“Trong số các triệu chứng này, đã có 13 ca tử vong, 9 triệu chứng gặp tác dụng phụ nghiêm trọng và 7 triệu chứng gặp tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn”, Giám đốc y tế của Cơ quan Dược phẩm Na Uy Steinar Madsen nói với đài truyền hình quốc gia NRK.

Cơ quan Dược phẩm Na Uy báo cáo có tổng số 23 triệu chứng liên quan đến việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, chỉ có 13 người trong số này được điếu tra cho đến nay.

Tất cả các triệu chứng tử vong được điếu tra đều là những bệnh nhân cao tuổi, sức khỏe yếu và sinh sống trong viện dưỡng lão. Tất cả những người tử vong đều trên 80 tuổi và một số người thậm chí đã trên 90 tuổi.

“Dù những bệnh nhân đã gặp các phản ứng phụ nghiêm trọng dù là đáng sợ, khó chịu đến mức có thể đến đến mức cần bệnh rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn có thể đến đến tử vong”, ông Madsen nói.

Ông cũng nhận thấy rằng những triệu chứng này rất hiếm và đã có hàng nghìn người cao tuổi già yếu được tiêm vaccine mà không có triệu chứng tử vong nào. Những bệnh nhân già yếu đã tử vong đều là bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, bệnh phổi mãn tính và các bệnh nghiêm trọng khác.

